
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นางมนพร  เจริญศรี รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องที่พิจารณา 
 มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับ 

๑. กรมพลศึกษา 
๒. มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิ   
๓. การกีฬาแห่งประเทศไทย  

 มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ  
ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

 มาตารา ๑๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๑. ส านักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
๒. ส านักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

ส าหรบักองทนุเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   
๓. กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ  
๔. กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ ส าหรับกองทนุส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสงัคม 
๕. สถาบันพัฒนาองคก์รชุมชน (องค์การมหาชน) 
๖. การเคหะแหง่ชาติ  
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ผลการพิจารณา 
มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับ
กรมพลศึกษา      ๗๐๔,๑๕๑,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมพลศึกษาในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กรมพลศึกษา ของบประมาณเพ่ือปรับอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างสนามเบสบอลที่รังสิต 

จ านวน ๑๗ ล้านบาท ขอสอบถามว่ามีผู้ใช้บริการเท่าใด 
- กรมพลศึกษา ขอรับงบประมาณเพ่ือปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์พ้ืนที่เขาดิน เขตดุสิต  

จ านวน ๒๗ ล้านบาท ขอสอบถามว่าเป็นการปรับปรุงในบริเวณใด และประชาชนสามารถใช้งานได้
หรือไม่ 

- ขอสอบถามกรมพลศึกษาว่างบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ MUAYTHAI SOFT 
POWER พลังแห่งการขับเคลื่อนสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ ๕,๐๐๐,๐๐๐บาท มีรายละเอียด 
ของการใช้เงินและโครงการนี้มีเป้าหมายอย่างไร 

- แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของกรมพลศึกษา  
มีค่าใช้จ่ายเช่าทรัพย์สินงบประมาณ ๑๕ ล้านบาท ขอสอบถามว่ากรมพลศึกษาได้ด าเนินการแก้ไข 
ข้อพิพาทในการเช่าพ้ืนที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างไร และอนาคตจะมีแผนการย้ายออก 
จากพื้นที่เดิมหรือไม่ 

- ขอสอบถามว่ากรมพลศึกษามีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ต้นแบบวิถีนันทนาการอย่างไร 

- กรมพลศึกษา ได้ท าข้อตกลงความร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เพ่ือก่อสร้างศูนย์
ฝึกอบรมฟุตบอลแห่งชาติจังหวัดสมุทรปราการ และมีความคืบหน้าอย่างไร 

- กรมพลศึกษา ขอรับงบประมาณโครงการส่งเสริมศักยภาพ สร้างโอกาสทางการกีฬา  
จ านวน ๒๖ ล้านบาท จึงขอสอบถามว่ามีแนวทางการบริหารจัดการและก าหนดเป้าหมายของโครงการ
อย่างไร 

- ขอสอบถามกรมพลศึกษาว่าเหตุใดในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในรายการงบลงทุน 

- ขอสอบถามว่าเหตุใดกรมพลศึกษาถึงได้รับงบประมาณส าหรับการจัดแข่งขันกีฬาระดับ
นักเรียนนักศึกษาลดลง จนส่งผลให้การจัดแข่งขันไม่อาจด าเนินการได้ครบทุกชนิดกีฬา 

- กรมพลศึกษา ขอรับงบประมาณเพ่ือด าเนินการแผนยุทธศาสตร์โครงกา รส่งเสริม 
การออกก าลังกายและนันทนาการ ๕๗๕ ล้านบาท พบว่ามีโครงการย่อยจ านวนมากใช้งบประมาณเฉลี่ย 
๑๐ - ๒๐ ล้านบาท ต่อโครงการ จึงขอสอบถามว่าจะมีแนวทางการบริหารโครงการเพ่ือตอบโจทย์ 
ความต้องการของประชาชนอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรมพลศึกษาได้ด าเนินการส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬามวยไทยมาหลายปีแล้ว โดยเน้นการสร้าง

พ้ืนฐานของกีฬามวยไทยที่ถูกต้อง 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะช
ุมน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง
ไม่
ได้
รับ

รอ
ง  

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช
้ ห
าก

เกิ
ดค

วา
มเ
สีย

หา
ยใ
ด 
ๆ 
ผู้น

ั้นต้
อง
รับ

ผิด
ชอ

บเ
อง



๓ 
 

- สนามกีฬาเบสบอลระดับมาตรฐานสากลที่อยู่ในความดูแลของกรมพลศึกษา ยังมีผู้เข้าใช้
บริการเพ่ือฝึกซ้อมเป็นจ านวนมาก เช่น ชมรมเบสบอลของประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น เป็นต้น ดังนั้น 
สนามแห่งนี้ยังมีความส าคัญและต้องดูแลรักษาต่อไป  

- โครงการสร้างและปรับปรุงลู่วิ่งเขตดุสิต มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เป็นพ้ืนที่ออกก าลังกาย
ให้กับประชาชน ดังนั้น ประชาชนสามารถใช้บริการได้  

- ปัญหาข้อพิพาทกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ในปัจจุบัน ผู้บริหารกรมพล
ศึกษาเข้าพบผู้บริหารของจุฬาฯหลายครั้ง แต่การจะให้กรมพลศึกษาไปใช้พ้ืนที่คลอง ๖ ธัญบุรี อาจไม่มี
ความสะดวกในการท างาน เนื่องจากยังต้องท างานและประชุมกับผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเป็นระยะ แต่เวลานี้กรมพลศึกษาได้พิจารณาถึงความเหมาะสมการใช้พ้ืนที่ย่านบางปู และ
เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป 

- การเบิกจ่ายงบลงทุนที่มีความล่าช้านั้น เนื่องจากกฎหมายงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่งมีผลบังคับ
ใช้ได้ไม่นาน ซึ่งกรมพลศึกษาไม่ได้ละเลย ดังนั้น จากนี้ไปจะเร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ 

- การบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัด นับตั้ งแต่มีการกระจายอ านาจตามกฎหมาย  
ท าให้กรมพลศึกษาต้องถ่ายโอนกิจการไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยอมรับว่าหลายสนาม  
ใช้งานได้ไม่เต็มที่  เพราะกรมพลศึกษามีหน้าที่ตั้งงบประมาณก่อสร้างเท่านั้น โดยไม่มีอ านาจ  
บริหารจัดการ  

- นับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด กรมพลศึกษาได้รับ
งบประมาณลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ขาดแคลนงบประมาณส าหรับการจัดแข่งขันกีฬา
ของนักเรียนและนักศึกษาได้เต็มศักยภาพ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- แผนการก่อสร้างสระว่ายน้ าและลานกีฬาชุมชนของกรมพลศึกษา เป็นภารกิจที่ถูกถ่ายโอนให้

ไปส่วนราชการท้องถิ่นแล้ว ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้นภายใต้ 
การให้ค าแนะน าจากกรมพลศึกษา โดยไม่ให้กรมพลศึกษาลงมาบริหารเอง 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้กรมพลศึกษา ส่งข้อมูลและเอกสารอธิบายถึง

เหตุผลว่าเหตุใดงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
หลายรายการ สูงกว่าเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลายเท่า 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอให้กรมพลศึกษา ส่งข้อมูลสนามกีฬาที่อยู่ในการดูแล
ของกรมพลศึกษาทั้งหมด พร้อมกันนี้ให้ระบุว่าด้วยมีที่ใดที่ถูกทิ้งร้างและยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ 

- นายร่มธรรม  ข านุรักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอให้กรมพลศึกษา ส่งข้อมูลแนวทาง 
การบริหารงบประมาณส าหรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนักเรียนนักศึ กษาทั่วประเทศใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘  

- นายอลงกต  มณีกาศ กรรมาธิการ ขอให้กรมพลศึกษาส่งข้อมูลความคืบหน้าในการส ารวจ
สนามกีฬาระดับอ าเภอทั่วประเทศ 
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มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    ๑,๕๑๒,๐๑๗,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามว่ามหาวิทยาลัยการกฬีาแหง่ชาติ มีกระบวนการในการพิจารณาขอรับงบประมาณ

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาอย่างไร และจัดซื้อจากเอกชนรายใด ภายหลังพบว่ามีครุภัณฑ์ด้านกีฬาหลายรายการ
มีราคาสูงกว่าท้องตลาด 

- ขอสอบถามว่าปัจจุบันมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติ จ านวนกี่รายและมีแผนการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาอย่างไร 

- ก่อนหน้านี้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างสนามฮอกกี้ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
จึงขอสอบถามว่าปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างไปแล้วกี่แห่ง และใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าใด  
และได้มีการจัดการเรียนการสอนแล้วใช่หรือไม่ 

- หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เคยใช้อ านาจตามมาตรา ๔๔ เข้าควบคุม 
การด าเนินการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ งภายในมหาวิทยาลัย  
จึงขอสอบถามว่าจะมีแนวทางการบริหารเพ่ือลดความขัดแย้งอย่างไร 

- ขอสอบถามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการพร้อมกับ
ครุภัณฑ์ในแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันอย่างไร 

- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มีค าของบประมาณเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับสถาบันมวยไทย 
จึงขอสอบถามว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีผลลัพธ์ของโครงการดังกล่าวอย่างไร 

- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการสรรหาบุคคลมาด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดีในแต่ละวิทยาเขต จึงขอสอบถามว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 

- ปัจจุบันมหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติ ยังไม่มีอธิการบดีและรองอธิการบดี จึงขอสอบถามว่า
ภาวะสูญญากาศเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและครุภัณฑ์ มีหลักการส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ๑. มาตรฐานของ

อุปกรณ์ ๒. ใช้เพ่ือการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ซึ่งการมีอุปกรณ์เทียบเท่ากับภาคเอกชนจะท าให้
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสได้งานท าต่อไป ๓. เป็นอุปกรณ์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับ
มหาวิทยาลัย 

- การสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัย และการแก้ไขปัญหาภายในมหาวิทยาลัยนั้น 
คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันที่ท าหน้าที่ชั่วคราว ไม่ได้นิ่งนอนใจ และไม่ได้เป็นสุญญากาศอย่างที่มีการตั้ง
ข้อสังเกต เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่าคณะผู้บริหารยังสามารถ  
ท าหน้าที่ตามกฎหมายได้ปกติ ดังนั้น จากนี้ไปจะเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงต่อไป  

- กระบวนการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ ในระหว่าง  
การพิจารณาความถูกต้องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยถ้าได้อธิการบดีคนใหม่แล้ว  
จะเร่งด าเนินการสรรหารองอธิการบดีต่อไป 
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รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส่งเอกสารข้อมูล

เอกสารการจัดซื้อลู่วิ่ง เครื่องฝึกกล้ามเนื้อด้วยแรงเฉื่อยพร้อมเซ็นเซอร์วัดการหมุน อุปกรณ์  
ฝึกกล้ามเนื้อแบบบาร์เบล ชุดอุปกรณ์ฟังก์ชันนอลเทรนนิ่ง โดยให้ระบุรุ่น และยี่ห้อ พร้อมกับอธิบาย
ด้วยว่ามี เอกชนรายใดบ้างเข้าร่วมเสนอราคากี่รายและมีรายละเอียดอย่างไรย้อนหลังตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส่งเอกสาร  
และรายละเอียดของค่าใช้จ่ายปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท ๑๕ รายการ ๔๑ ล้านบาท  
ค่าปรับปรุงสนามกีฬา ๑๙ รายการ ๙๒ ล้านบาท 

- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส่งข้อมูลความ
คืบหน้าในการก่อสร้างสนามฮอกกี้ในแต่ละพื้นที่ ยอดรวมงบประมาณทั้งหมด การจัดการเรียนการสอน 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ความคืบหน้าการตรวจสอบความไม่โปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หลังจาก

อดีตอธิการบดีได้ลาออกจากต าแหน่ง  
๒. การด าเนินการจัดจ้างอุปกรณ์ออกกก าลังกายที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาด และการด าเนินการ

กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และค่าใช้จ่ายการจ้างผู้ เชี่ยวชาญ 

กีฬาส าหรับโรงเรียนและส าหรับวิทยาเขต จ านวน ๑๕ ล้านบาท 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย    ๒,๓๓๔,๕๑๙,๙๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของการกีฬาแห่งประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- แผนงานพ้ืนฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อใช้ส าหรับ

การจ่ายสมทบเข้ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขอสอบถามว่ามีเหตุใดที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนดังกล่าว 

- โครงการยกระดับกีฬามวย งบประมาณ ๖๔๔ ล้านบาท แบ่งเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬา 
มวยไทย ๒๓๙ ล้านบาท จัดการแข่งขัน ๒๓๔ ล้านบาท ขอสอบถามการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ว่ามีแผนจัดการแข่งขันมวยไทยอย่างไร 

- ขอสอบถามการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าโครงการพัฒนาระบบการก ากับติดตามประเมิน  
และรายงานผลมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ ๑๖ ล้านบาท (REAL-TIME DASHBOARD MUAYTHAI SOFT 
POWER) มีวัตถุประสงค์อะไร และมีความเกี่ยวข้องกับงบประมาณของกรมพลศึกษาที่มีการด าเนิน
โครงการลักษณะใกล้เคียงกันหรือไม่ 

- ขอสอบถามว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพแต่ละครั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุน
งบประมาณในส่วนใดบ้าง หรือ ต้องเป็นภาระทางงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ขอสอบถามการกีฬาแห่งประเทศไทยว่า งบประมาณส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
นานาชาติ ๓๒๘ ล้านบาท มีเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬาอย่างไร 
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- ขอสอบถามการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าจะมีแนวทางการปรับปรุงเนื้อหาของสถานีโทรทัศน์
เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา ทีสปอร์ต อย่างไร เพ่ือให้ได้รับความนิยมมากขึ้น 

- การกีฬาแห่งประเทศไทย จะมีแนวทางส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตอย่างไร 
- การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงการส่งเสริมพัฒนาเมืองกีฬา Sport City งบประมาณ  

๓๑ ล้านบาท โดยเป็นการให้งบประมาณอุดหนุน ให้กับ ๑๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑ ล้านบาท  
จึงขอสอบถามว่าเป็นการให้งบประมาณเพื่อพัฒนาในด้านใด 

- ขอสอบถามว่าเหตุใดการกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่โอนสนามราชมังคลากีฬาสถานออกมาจาก
ที่ดินราชพัสดุ เพื่อน ามาพัฒนาร่วมกับกรุงเทพมหานครที่จะน าไปสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป 

- ขอสอบถามว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย มีหลักเกณฑ์ในการเลือกจังหวัดเข้ามาเป็นเมืองกีฬา
อย่างไร และตั้งแต่ด าเนินโครงการดังกล่าวได้มีการคัดเลือกปีละกี่จังหวัด รวมทั้งจะมีการเพ่ิมจังหวัด  
เข้ามาร่วมโครงการหรือไม่ และ จังหวัดที่เป็นเมืองกีฬาอยู่ในปัจจุบันจะมีโอกาสถูกถอดออกจาการเป็น
เมืองกีฬาหรือไม่  

- ขอสอบถามว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าใช้จ่าย
ส าหรับเดินทางไปแข่งขันกีฬาระหว่างนักกีฬาทั่วไปกับนักกีฬาผู้พิการอย่างไร 

- ขอสอบถามว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความพร้อมส าหรับการจัดแข่งขัน Asian Indoor 
and Martial Arts Games ตามกรอบเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 

- การกีฬาแห่งประเทศไทยมีความคืบหน้าในการยกระดับสถาบันมวยไทยเป็นองค์การมหาชน
อย่างไร  

- การกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนดเป้าหมายในการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งกีฬา
ระดับนานาชาติ เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร 

- ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในกองทุนพัฒนากีฬา
แห่งชาติ 

- ขอสอบถามการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าภายหลังได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ 
กรมทางหลวงเพ่ือสร้างสนามกีฬาในหลายจังหวัดแล้ว การด าเนินการก่อสร้างมีความคืบหน้าอย่างไร 
และได้ด าเนินการเอาผิดกับผู้รับเหมาก่อสร้างหรือไม่ 

- การกีฬาแห่งประเทศไทย มีปัญหาการบริหารจัดการหลายเรื่อง เช่น การจัดสรรเงินรางวัล
จากการแข่งขันกีฬาให้กับสมาคมกีฬา การเบิกจ่ายงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาในหลายจังหวัดล่าช้า 
และการแก้ไขไขปัญหาหนี้สินที่มีต่อกรมธนารักษ์ เป็นต้น จึงขอสอบถามว่าจะมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้อย่างไร 

- การกีฬาแห่งประเทศไทย มีแนวทางการบริหารจัดการและสนบัสนนุงบประมาณให้กับสมาคม
กีฬาที่ขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างไร   

- ขอสอบถามว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย จะมีแนวทางอย่างไรในการเสนอให้มีการแก้ไข
กฎหมาย เพื่อให้กีฬาสนุ๊กเกอร์หลุดจากการเป็นการพนัน  

- ขอสอบถามว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลระดับประเทศแบบ
ไม่มีลู่วิ่งตามมาตรฐานโลกหรือไม่ 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- งบประมาณอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวดัประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยอมรับว่าเกิดความลา่ชา้ 

เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณปีเก่าไปพลางก่อนเป็นเวลานาน แต่เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้แล้ว ได้เร่งพิจารณาด าเนินการทันที โดยเร็ว ๆนี้
จะทยอยโอนเงินให้ต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ แต่อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนยั งไม่
เพียงพอต่อการอุดหนุนให้กับทุกจังหวัด  

- ส าหรับโครงการเมืองกีฬา ๑๖ จังหวัด การกีฬาแห่งประเทศไทย ก าหนดเงื่อนไขขั้นต่ าว่า
จังหวัดดังกล่าวตอ้งผลักดันให้การพัฒนากีฬาเปน็ส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาจังหวัด ถ้าจังหวัดใดได้รับ
เลือกให้เป็นเมืองกีฬาแล้วแต่ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไข อาจถูกถอดออกจากการเป็นเมืองกีฬาได้ 

- ปัญหาเรื่องการก่อสร้างสนามกีฬาตามความร่วมมือกับกรมทางหลวงนั้นเป็นปัญหาเรื้อรัง
เวลานาน โดยมีสาเหตุจากการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ ท าให้ต้องยกเลิกสัญญา  
และเรียกร้องความเสียหาย และเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐ 

- สถานีโทรทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยวและกีฬา ทีสปอร์ต ไม่สามารถหารายได้จากโฆษณาได้  
ซึ่งที่ผ่านมาเคยหารือกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจก าร
โทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือปลดล็อกเงื่อนไขตรงนี้ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่วมกัน  

- การจัดตั้งสถาบันมวยไทยจะแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ โดยตอนนี้อยู่ในระยะที่ ๑ คือ การปรับ
โครงสร้างภายในการกฬีาแหง่ประเทศไทย จากนั้นระยะที่ ๒ จะเป็นการยกสถานะให้สูงขึ้น และระยะที่ 
๓ จะเป็นการให้สถาบันมวยไทยแยกออกมาและมีสถานะเป็นนิติบุคคล  

- โครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ ไม่ได้เป็นความคิดจากการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายเดียว 
แต่มาจากระดมความคิดร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทย โดยมีเป้าหมายตรงกันว่าท าอย่างไร  
ให้นานาชาติสนใจมวยไทยมากขึ้น ส่วนการจัดการแข่งมวยไทยนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็น
เจ้าภาพเอง แต่เข้าไปช่วยการจัดงานของภาคเอกชนที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

- การส่งเสริมมหกรรมกีฬาระดับโลก การกีฬาแห่งประเทศไทย อยู่ในระหว่างการศึกษาหลาย
รายการ เช่น การจัดแข่งรถยนต์สูตร ๑ อีสปอร์ตระดับเอเชีย โดยเฉพาะ Asian Indoor and Martial 
Arts Games ซึ่งประเทศไทยได้รับการยืนยันจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ว่าประเทศไทยมีความ
พร้อมทุกด้าน  

- ค่าใช้จ่ายของนักกีฬาทั่วไปกับนักกีฬาคนพิการ จะมีระเบียบชัดเจนที่ก าหนให้มีเงินค่าใช้จ่าย
เท่ากัน ซึ่งทุกขั้นตอนสามารตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม ยอมรับการเบิ กจ่ายงบลงทุนประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ มีความล่าช้า แต่การเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มั่นใจว่าจะรวดเร็ว
กว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

- ส่วนปัญหากีฬาสนุ๊กเกอร์นั้นได้ท างานประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน แต่เบื้องต้นการกีฬาแห่งประเทศไทยได้พยายามสร้างศูนย์ฝึกภายใต้กรอบ 
ของกฎหมาย เพื่อสร้างนักกีฬาต่อเนื่อง 

- กรณีข้อพิพาทกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการถ่ายทอดฟุตบอลโลกนั้น ขอยืนยันว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย  
ได้ด าเนินการถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ และชี้แจงอย่างเป็นทางการหลายครั้ง 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะช
ุมน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง
ไม่
ได้
รับ

รอ
ง  

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช
้ ห
าก

เกิ
ดค

วา
มเ
สีย

หา
ยใ
ด 
ๆ 
ผู้น

ั้นต้
อง
รับ

ผิด
ชอ

บเ
อง



๘ 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กิจกรรมการแข่งขันมวยไทยก าลังเป็นที่นิยมแพร่หลายของคนไทยและต่างประเทศ ดังนั้น 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ควรสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาจัดการแข่งขัน
ตามจุดท่องเที่ยวที่ส าคัญ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 

- การกีฬาแห่งประเทศไทย ควรปรับปรุงเนื้อหาของของสถานีโทรทัศน์เพ่ือการท่องเที่ยว  
และกีฬา ทีสปอร์ต ด้วยการเพ่ิมเนื้อหาของกีฬาอีสปอร์ตให้ครอบคลุมมากขึ้น นอกเหนือไปจากการจัด
แข่งฟุตบอลออนไลน์ 

- กิจการด้านการกีฬาในประเทศไทยในปัจจุบันถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก ดังนั้น  
ควรพิจารณาควรแยกออกมาตั้งเป็นกระทรวงการกีฬาเป็นการเฉพาะ โดยให้ด้านการท่องเที่ยวไป  
รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้การบริหารงานและงบประมาณเกิดความเหมาะสม 

- การกีฬาแห่งประเทศไทย ควรให้ความสนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมกีฬาแต่ละจังหวัด 
อย่างยุติธรรมและหลักประกันงบประมาณขั้นต่ าที่แต่ละจังหวัดควรได้รับเบื้องต้น โดยไม่น าเอาเกณฑ์
เรื่องผลงานการแข่งขันกีฬาในแต่ละปีมาเป็นตัวชี้วัด 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอให้กรมบัญชีกลาง ส่งข้อมูลรายงานผลการ

ด าเนินการกองทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖  
- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งข้อมูลการใช้

งบประมาณส าหรับการโภชนาการและนักโภชนาการทางการกีฬา 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งเอกสารข้อมูล

รายละเอียดของโครงการยกระดับกีฬามวยเพ่ือสร้างมูลค่าเศรษฐกิจและเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สากล 
๖๔๓,๙๙๖,๐๐๐ บาท โครงการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อยอดสู่กีฬาอาชีพและกีฬามวย 
๙๔๙,๖๐๓,๒๐๐ บาท โครงการพัฒนาศูนย์บริการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ๖๕๒,๕๘๕,๔๐๐ บาท 

- นายอลงกต  มณีกาศ กรรมาธิการ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งเอกสารและข้อมูล 
การพัฒนาการกีฬาและสนามกีฬาของจังหวัดนครพนม 

- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งเอกสารและข้ อมูล 
ตามรายการ ดังนี้  

๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสมาคมกีฬาและหน่วยงานต่างๆ ย้อนหลังเป็นเวลา ๕ ปี  
๒. ความคืบหน้าในการคืนเงินให้กับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เนื่องจากท าผิดเงื่อนไขการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 
- นายร่มธรรม  ข านุรักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งข้อมูล 

การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสมาคมกีฬาและหน่วยงานต่างๆ ย้อนหลังเป็นเวลา ๕ ปี 
- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งข้อมูล

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกเมืองกีฬา และการติดตามตรวจสอบการบริหารของจังหวัดที่ได้รับเลือกให้
เป็นเมืองกีฬา 
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มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ  
ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ๔,๙๓๗,๔๙๐,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในต่างประเทศ วงเงินงบประมาณ 

จ านวน ๒๐๙ ล้านบาท กับโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการ วงเงินงบประมาณ ๓๒ ล้านบาท มีหลักเกณฑ์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรายเงินอุดหนุนประเภทใด  

- ขอทราบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสถานทูต ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว และ
ผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศลาว ส่งผลต่อการก่อสร้างอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการอุดหนุนงบประมาณให้กับมูลนิธิยุวทูตความดี เหมือนกับโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในต่างประเทศ หรือโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการหรือไม่ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน
หรือไม่  

- ขอรายละเอียดการจัดท าค าของบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๓,๘๔๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย
จริง จ านวน ๒,๖๖๐ ล้านบาท ขอทราบว่าส่วนต่างเป็นเงินคงเหลือมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มขึ้นจ านวน 
๒๐๔ ล้านบาท ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว และด้านต่าง ๆ อย่างไร และแนวทางการสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวชายแดนระหว่างประเทศ มากกว่ามุ่งเน้น 
การปักปันเขตแดนเพ่ือความมั่นคง สร้างรายได้และเป็นประโยชน์หรือไม่   

- ขอทราบแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนข้าราชการประจ าอยู่ต่างประเทศประสบปัญหา
อัตราเงินเฟ้อท าให้ค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น และค่าเช่าที่อยู่อาศัยปรับเพ่ิมสู งขึ้นท าให้ค่าตอบแทน
ข้าราชการไม่เพียงพอ ขอทราบแนวทางการปรับปรุงค่าตอบแทนอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดจากรายงานขององค์การสหประชาชาติ (UN) ธนาคารพาณิชย์ 
ของประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินกับทหารของประเทศเมียนมา กระทรวง 
การต่างประเทศมีแนวทางการด าเนินงานต่อไปอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินภารกิจเร่งด่วน (CF) จ านวน ๑๘๐ ล้านบาท  
มีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายหรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการที่มีการเปลี่ยนชื่อจากโครงการสร้างความเชื่อมั่นในประ เทศ
เปลี่ยนเป็นโครงการพลิกโฉมภาพลักษณ์ไทย Rebranding งบประมาณประมาณ ๑๗.๕ ล้านบาท  
ขอทราบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการเบิกจ่าย ความคืบหน้าโครงการอย่างไร และการเลือก
กลุ่มเป้าหมายอย่างไร จ านวน ๓ ประเทศ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส รัสเซีย และประเทศแถบ
ยุโรป (EU) หลักเกณฑ์การคัดเลือกประเทศที่ไปส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์อย่างไร    

- ขอทราบรายละเอียดการตั้งงบประมาณ จ านวน ๓๐ ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือภัยพิบัติ 
ในต่างประเทศ ให้กับอาประเทศอาเซียนได้ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท เอเชียแปซิฟิกไม่เกิน ๗ ล้านบาท  
และประเทศอื่น ๕,๐๐๐,๐๒๒ ล้านบาท เท่านั้น ไม่ครบตามกรอบ ๓๐ ล้านบาท ขัดหรือแย้งกับมติ
คณะรัฐมนตรี หรือไม่ 
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- ขอทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมและเจรจากับประเทศกัมพูชาที่มีพ้ืนที่ทับซ้อน 
ทางทะเลกับประเทศไทยอย่างไร ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางด้านความมั่นคง ตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๘ จ านวน ๑๔๐ ล้านบาท การว่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษาเขตพ้ืนที่ทับซ้อนทางทะเล จ านวน ๑๑ ล้านบาท การศึกษาส่งผลกับบนัทึกขอ้ตกลงรว่มที่ไทย
ท าไว้ในปี ๒๕๕๔ หรือ MOU ๑๔ หรือไม่อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการยกระดับบทบาทและสถานะของประเทศไทยในประชาคมโลก 
พ้ืนที่เป้าหมายของกระทรวงต่างประเทศ เป็นพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการศึกษาดูงาน  
ใช่หรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียด รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการซอฟเพาวเวอร์  
จ านวน ๑๑๘ ล้านบาท และกระทรวงการต่างประเทศมีการปรับตัวในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรบ้าง 

- ขอทราบรายละเอียด รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อ
สาธารณชนยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อสายตาชาวต่างชาติ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่าง
ประเทศ วงเงินจ านวน ๘๖ ล้านบาท 

- ขอทราบรายละเอียดรายงานพิเศษของสหประชาชาติที่ส่งค าถาม  จ านวน ๕ ค าถาม  
ให้กับรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่  ๓๐ เมษายน ต่อกรณีความกังวล 
ต่อสถานการณ์ที่  กกต. ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกั บ 
การรณรงค์แก้ไขมาตรา ๑๑๒ มีแนวทางอย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการกรอกข้อมูลของนักท่องเที่ยวต่างประเทศก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 
ต่อมามีการยกเลิกเอกสาร ตม.๖ มีที่มาอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดทรพัย์สินที่อยู่ในตา่งประเทศของกระทรวงการต่างประเทศไม่ไดล้งระบบ 
GFMIF หรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการย้ายทูตหรือว่าเปลี่ยนทูตหรือสละต าแหน่ง มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์
คู่มือในการเปลี่ยนย้ายหรอืไม ่คือ ท่านทูตที่ประจ าอยู่แต่ละที่ประมาณแบบ ๑ ถึง ๒ ปี ค่อนข้างที่จะสัน้
มาก หรือสลับต าแหน่งแบบค่อนข้างเร็ว ในขณะที่ทูตของบางประเทศอย่าง  เช่น ประเทศสิงคโปร์  
ด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี สามารถสร้างรากฐานแผ่ขยายอ านาจ หรือไม่ 

- ขอทราบแนวทางการพิจารณาและเหตุผลกระทรวงต่างประเทศในการสนับสนุนเฉพาะ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นภาคเอกชนและการน างบประมาณไปสนับสนุนเอกชนแบบสถาบันเดียว  
คือ เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ 

- ขอทราบแนวทางการการส่งเสริมวีซ่าแบบผู้ประสงค์เข้าไทยเพ่ือท างาน เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
ต่อหัวค่อนข้างสูง และขอทราบแนวทางการจัดตั้ง Thai Town ซึ่งเป็นการขายสินค้าและอาหาร 
ของประเทศไทยและเปน็ Soft Power ของประเทศไทยในต่างประเทศ และงบประมาณในการเผยแพร่
สินค้าไทยจ านวนเท่าใดอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ ECC จ านวน ๒ ล้านกว่าบาท และเพียงพอหรือไม่ 
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- ขอทราบว่าโครงการหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ “ของขวัญตลอดปี” การทูตเพื่อ
ประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล มีการตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่ และจะมีการด าเนิน
โครงการต่อหรือไม่ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ขอให้หน่วยงานด าเนินโครงการต่อไป 

- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งบประมาณในส่วนที่เพ่ิมขึ้น  
เป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งหมด ขอสอบถามว่างบประมาณในส่วนที่เพ่ิมขึ้นมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด  
และในส่วนเรื่องการก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ประเทศลาว  เป็นงบผูกพัน
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๗๐ งบประมาณ ๒๓๐ ล้านบาท ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ขอทราบว่าประสบปัญหาใดจึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- จากภาพรวมของเป้าหมายตัวชี้วัดส าหรับนักศึกษาไทย ที่ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา  
และสนับสนุนสวัสดิการ ให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และน าไปสู่ความสงบ
สุขร่มเย็น อยากทราบว่าผลลัพธ์และเป้าหมายดังกล่าวนั้น เป็นไปในทิศทางใด หน่วยงานได้มีการ
ประเมินนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนที่ไปศึกษาต่างประเทศในการใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือไม่ อย่างไร และสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ ให้ทุนนักศึกษา 
ที่ไปศึกษามีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณี โครงการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นโครงการส าหรับเยาวชนที่อยู่ในประเทศไทย 

เพื่อที่จะให้เยาวชนในประเทศไทยมีโอกาสเรียนรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนต่างประเทศ เป็น
สิ่งที่ เราท าแบบ Inside Out ให้ เชื่อมเยาวชนไทยกับเยาวชนข้างนอก มีบริบทที่แตกต่างกัน  
และการสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการต่าง ๆ กับโรงเรียนระดับประถมและมัธยมของไทยในประเทศ  
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เชื่อมโยงกับประเทศต่างประเทศ 

- กรณีสถานทูตมีทูตทหารประจ าทั่วโลก ทั้งสิ้น ๒๖ แห่งทั่วโลก ในแต่ละทูตทหารที่ประจ าการ
อยู่ ในสถานทูตไทยเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทย ทั้งในและต่างประเทศภายใต้ที่ เรียกว่า 
ทีมประเทศไทยมีการบูรณาการแผนการท างานทั้งในแง่เชิงยุทธศาสตร์ เรื่องของแผนการด าเนินการ
ต่างประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนการท างานและก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน  
ส่วนต่างประเทศมีการประชุมร่วมกับทีมประเทศไทยกับสถานทูตเป็นประจ าทุกเดือน 

- กรณีเงินนอกงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ จากอาการเก็บค่าธรรมเนียม  
 ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าสัญชาติและนิติกร ในปีงบประมาณถัดไปเงินนอกงบประมาณมีแนวโน้ม
ลดลงและไม่เพียงพอต่อการบริหารค่าใช้จ่าย 

- กรณีการผลิตหนังสือเดินทางต่างประเทศ ให้กับประชาชนคนไทยแล้วอ่าครอบคลุม 
ร้อยละเท่าไรของประชาชนทั้งหมดนะฮะเพราะว่า ไม่สามารถแสดงข้อมูลที่ชัดเจนได้เนื่องจากผู้ถือ
หนังสือเดินทางต่างประเทศอาจสูญหายแล้วมาขอจัดท าหนังสือเดินทางต่างประเทศฉบับใหม่ หรือถูก
นายจ้างยึดเอาไว้ 

- กรณีการพิจารณาความตกลงยกเว้นตรวจลงตรากับประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศคาซัคสถาน 
กระบวนการพิจารณาท าความตกลงยกเว้นตัวลงตรากับประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ได้พิจารณาเฉพาะ
กระทรวงการต่างประเทศ ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานความมั่นคง 
หน่วยงานด้านเศรษฐกิจพิจารณาว่าถึงความเหมาะสมประสบปัญหาในเรื่องความมั่นคงหรือไม่  
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ปัญหาการอาศัยอยู่ภายในประเทศเกินกว่าที่ขออนุญาตหรือไม่ ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหรือไม่
อาจมีผลประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยว และต้องสอบถามประเทศที่เป็นเป้าหมายยินดีพร้อมที่จะท า
ความตกลงกับประเทศไทยหรือไม่ ผลการด าเนินการดังกล่าวท าให้ปริมาณจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๔๐ และมีอัตราการใช้จ่ายจ านวนต่อหัวสูง  

- กรณีการยกเว้นให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ต้องกรอกข้อมูลใบ ตม. ๖ เป็นการ 
อ านวยความสะดวกและไม่เป็นภาระ แต่เมื่อพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการตรวจสอบข้อมู ล 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่มีข้อมูล การเข้าพักอาศัยโรงแรมที่ไหน เป็นเวลากี่วัน เดินทาง
กลับไปแล้วหรือไม่ ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบในกรณีที่นักท่องเที่ยวรายนั้นอยู่เกินพ านักในรัฐใน
ราชอาณาจักรเกินกว่าจ านวนเวลาที่อนุญาต เพราะฉะนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ต้องคงใบ ตม ๖ ไว้ ใช้เวลา
กรอกข้อมูลไม่เกิน ๒ นาทีและสามารถข้อมลูต่าง ๆ และเพ่ือความมั่นคงและเรื่องโรคระบาดที่กระทรวง
สาธารณสุขจะได้ประโยชน์  

- กรณีการก่อสร้างสถานทูต ณ กรุงเวียงจันทร์ การประเมินค่าก่อสร้างเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อน
สถานการณ์โควิด วงเงิน ๒๓๐ ล้านบาท ขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมาก เศรษฐกิจประเทศลาว
ประสบปัญหาเงินเฟ้อท าให้ค่าครองชีพ สิ่งของอุปโภค และบริโภคปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น ราคากลาง  
จึงเปลี่ยนแปลงไปภายหลัง ท าให้ไม่มีใครเสนอราคาภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงต้องจัดท าราคากลาง
ใหม่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติราคากลางใหม่ราคากลางอยู่ที่ ๓๒๐ ล้านบาท ขณะนี้
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของส านักงบประมาณ 

- กรณีค่าตอบแทนของข้าราชการในต่างประเทศ พิจารณาอัตราค่าครองชีพในท้องถิ่นและ
อัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งดัชนีตา่ง ๆ ประกอบการพิจารณาปรบัอัตราค่าตอบแทนเป็นระยะ และในส่วนของ
เรื่องปัญหาค่าเช่าบ้านก็เกิดขึ้นจริงหลายแห่งทั่วโลก สืบเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
ปัญหาภาวะสงครามทุกอย่างท าให้ราคาสูงขึ้นท าให้ต้องย้ายที่พักเป็นเรื่องที่เราให้ความส าคัญกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของข้าราชการในต่างประเทศอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกรมบัญชีกลางอย่างใกล้ชิด 

- กรณีแนวทางการประเมินผลประโยชน์และต้นทุนในของการเข้าร่วม BRICS-OECD กระทรวง
การต่างประเทศประเมินร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนเข้าร่วม  
เป็นสมาชิก เช่น ผลจากการเข้าเป็นสมาชิกท าให้จีดีพีเติบโตขึ้นร้อยละ ๑.๖ หรือเท่ากับประมาณ  
๒.๗  แสนล้านบาท พร้อมกับปรับปรุงการบริหารงานให้มีความโปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล  
และประเทศที่เป็นสมาชิก เป็นประเทศที่มีน้ าหนักสูงในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ จ านวนประชากร
ร้อยละ ๔๐ ของโลกมีจีดีพีรวมกันถึงร้อยละ ๒๘ ของโลก เป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับ
ไทยเป็นโอกาสที่เชื่อมโยงได้กับทุกฝ่าย 

- กรณีประเทศไทยรับรองรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลอันชอบด้วยกฎหมายของ
ประเทศจีนเป็นเพียงรัฐบาลเดียวตามแถลงการณ์ที่ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง  
ไทยกับจีนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ไต้หวันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีน ภายใต้หลักการดังกล่าวประเทศไทย
สามารถติดต่อและมีความร่วมมือกับไต้หวันในด้านเศรษฐกิจวิชาการ และวัฒนธรรม มีการตั้งส านักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกันของประเทศไทยตั้งอยู่ที่เมืองไทเปของไต้หวันตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ 
ด าเนินการประชุมร่วมกันและส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันมีรวม ๒๕ ฉบับ ขยายความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจไตห้วนั ท าได้ภายใต้กรอบกลไกหลักดังกล่าวส่งเสริมด้านวิชาการเทคนิคและอ านวยความ
สะดวกการค้าการลงทุนระหว่างกัน 
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- กรณีการร่วมกันปักเขตแดน OCA กับประเทศเพ่ือนบ้าน กระทรวงต่างประเทศมีแนวทาง 
การปฏิบัติการปักเขตแดน ที่ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ชายแดน  
และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการเจรจากับประเทศกัมพูชา อยู่ระหว่างปรับปรุง
องค์ประกอบกรรมการด้านเขตแดนต่าง ๆ รวมถึงกรรมการชุด ต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
ด้วยเพ่ือขอเข้ารับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

- กรณีการอ้างสิทธิพ้ืนที่ไหล่ทวีประหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ซึ่งรัฐบาลมีนโยบาย
ต้องการน าทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางพลังงาน
โดยเร็ว ได้ด าเนินการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๗ มีความเห็นตรงกันในเรื่องกระชับความร่วมมือและสานต่อการเจรจาต่อไป แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการเจรจาเป็นแนวทางที่ดีที่สุด โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศทั้งในเรื่องความมั่นคง 
ด้านเขตทางทะเล และเรื่องพลังงาน และในทางการเมืองต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งสอง  
และเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาอันดับต่อไป ต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ด าเนินการ
อย่างรอบคอบโดยหารือร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยที่ยังไม่มีการการตั้งคณะกรรมการเจรจา  
ในเรื่องนี้ขึ้น 

- กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศมีการจ้างอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงประมาณ ๒๕๕๐  
ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเขตแดนทางทะเลหรือเขตแดนอย่างเดียว มีการให้ความเห็น  
ในเรื่องต่าง ๆ พร้อมข้อกฎหมาย 

- กรณีเรื่องเขตแดนของประเทศไทยกับประเทศลาวกับเรื่องการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ 
ในประเทศเพ่ือนบ้านอยู่ในระหว่างการส ารวจ และจัดท าหลักแทนตลอดร่วมกันซึ่งรวมถึงเขตแดน 
ในแม่น้ าโขง ขณะนี้มีความคืบหน้าพอประมาณการก่อสร้าง ด าเนินการผ่านคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง
ประเทศไทย ก่อสร้างเขื่อนมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลายมิติ เช่น  ทรัพยากรน้ า ความเป็นอยู่ 
ของประชาชน สิ่งแวดล้อม และแนวตลิ่งต่าง ๆ ของเขตแดนหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง  ได้แก่  
ทหารของกองบัญชาการกองทัพไทยกับข้อมูลทางอุทกวิทยาสามารถส่งผลกระทบกับเขตแดน 
ของประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร  

- กรณีเงินอุดหนุน แบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน สัดส่วนที่ปรากฏอยู่ในรายการองค์การระหว่าง
ประเทศไทยที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกตั้งไว้สองที่ ส่วนที่ ๑. รายการหนึ่งเป็นเงินอุดหนุนภายใต้ 
การเป็นสมาชิกของไทยในองค์การสหประชาชาติ และส่วนที่ ๒. เงินอุดหนุนของไทยในการเป็นสมาชิก
องค์กรในระดับภูมิภาค และองค์กรในรัฐรอบอาเซียนตั้งอยู่ที่กรมอาเซียนส่วนหนึ่ง เงินอุดหนุนอีกส่วน 
หนึ่งที่ตั้งไว้เป็นเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากตั้งอยู่ที่กรมการกงสุล มีหลักเกณฑ์  
การเบิกจ่ายที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ เช่น ทรัพย์สินสูญ
หายเสียชีวิต เจ็บป่วยหรือตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือติดอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือถูกจับกุม เพราะว่า
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

- กรณีเงินการตั้งงบประมาณ จ านวน ๓๐ ล้านบาท แต่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ  
จ านวน ๒๐ ล้านบาท เพ่ือรองรับภารกิจเร่งด่วนสามารถด าเนินการตามยุทธศาสตร์และตอบสนอง
ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลให้ทันท่วงที จัดตั้งงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม 
๒๕๔๖ ด าเนินโครงการที่ส าคัญ เช่น ตอนที่จะต้องมีโครงการยกระดับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
แก่ประชาชนใช้ตามแนวชายแดนไทยเมียนมา วงเงิน ๕ ล้านบาท การช่วยเตรียมการอพยพคนไทย 
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จากเหตุการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์หรือว่าการซื้ออุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภค 
ที่จ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือได้รับผลกระทบจากภัยสงครามในอิสราเอล หรือว่าช่วยอพยพคนไทย 
จากอิสราเอลผ่านเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- กรณีค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันหลักของชาติ  
ว่าเรามีเกณฑ์ในการก าหนดพ้ืนที่ เป้าหมาย กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการเปลี่ยนพ้ืนที่  
ในการน าคณะทูตไปดูงานในปี ๒๕๖๖ ภาคใต้ปี ๒๕๖๗ เป็นภาคเหนือ และปี ๒๕๖๘ ก าหนดไว้ที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญต้องการให้คณะทูตานุทูตมีความรู้และมีความเข้าใจ  
ในหลักการพัฒนาประเทศตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ของประเทศไทย ผ่านการเยี่ยมชมโครงการพระราชด าริ 

- กรณีค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติวงเงินที่ตั้งไว้  
๓๐ ล้านบาท ในขณะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ว่าอยู่ที่อยู่ที่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท มีความจ าเป็นต้องตั้ง
งบประมาณส่วนนี้ไว้ในกรณีที่เกิดความจ าเป็นและการคาดการณ์ภารกิจภัยพิบัติคาดการณ์ไม่ได้ 

- กรณีการให้ความช่วยเหลือกับผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมารวมทั้งเป็นการยึดมั่น 
ในหลักมนุษยธรรมของไทยส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยและการให้การยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ 
ส่งเสริมทักษะในการด ารงชีพและเพ่ิมพูนความรู้ ให้สามารถพ่ึงพาตัวเองได้มากรวมถึงเตรียมความ
พร้อมเดินทางกลับเมียนมา 

- กรณีรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษเรื่องทหารเมียนมาท าธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับ
ธนาคารของประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือ ปปง. ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗  

- กรณีการรายงานของผู้ เสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา ๑๑๒ กระทรวง
ต่างประเทศ กรมการระหว่างประเทศประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าท่าทีส่งผ่านไปที่
คณะผู้แทนถาวรที่นครเจนีวา 

- กรณีเรื่องของภัยพิบัติ เรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็น
อาเซียนให้ความส าคัญเชื่อมโยงกับวาระสีเขียว ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ประสานงาน และจากการเข้า
ร่วมประชุมในกรอบอาเซียนต่าง ๆ เพ่ือที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทย ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลลดการปล่อยก๊าซอากระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์ด าเนินการร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะเรื่องการบริหาร
จัดการภัยพิบัติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักเข้าร่วมการ
ประชุม 

- กรณีมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันหมอกควันข้ามแดน หลังเจรจากับ 
ทางประเทศลาวกับประเทศเมียนมา และเชิญชวนกัมพูชาเข้าร่วมประชุม ในปัจจุบันประเทศกัมพูชา
จัดตั้งสายด่วนฮอตไลน์กับกรอบความร่วมมือไตรภาคี เป็นการเริ่มพัฒนาของประเทศกัมพูชาสามารถ
ร่วมมือกับประเทศไทยในรูปแบบทวิภาคีแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ด าเนินการประชุมเมื่อเดือน
มีนาคมที่ผ่านมาเพ่ือแก้ปัญหาจุดความร้อน ต่อมาได้ด าเนินจัดตั้งสายด่วนฮอตไลน์ โดยมีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพ 
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๑๕ 
 

- การช่วยเหลือคนไทยกรณีตกทุกข์ได้ยากมีหลักเกณฑ์ในการใช้งบประมาณ โดยคนไทย
สามารถขอรับความช่วยเหลือจากสถานทูตได้ในกรณีที่ใช้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ในกรณีที่คนไทย
ตกค้างในต่างประเทศไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดในการให้
ความช่วยเหลือจะเป็นการมอบปัจจัยในการด ารงชีพ ยาและเวชภัณฑ์ และใช้งบประมาณในกรณีที่ส่ง
คนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับประเทศไทย และในกรณีใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลในระหว่างส่งตัวกลับ
ประเทศ ดังนั้น ในการเบิกจ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับระเบียบที่ก าหนดไว้ดังกล่าว 

- กรณีแรงงานผิดกฎหมาย ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงผลเสียที่จะได้รับ  
ในการไปท างานโดยไม่มีนายจ้างและไม่ได้รับสวัสดิการที่ถูกกฎหมาย และได้ด าเนินการหาช่องทาง
เพ่ือให้คนไทยได้ท างานในต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ งหน่วยงานได้ด าเนินการภายใต้
งบประมาณที่ได้รับ ในกรณีที่มีการอพยพครั้งใหญ่ เกิดภาวะสงคราม โรคระบาด จะขอรับงบประมาณ
จากงบกลางของรัฐบาล 

- ในส่วนเรื่องกงสุลสัญจรได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในหนึ่งปี  ซึ่งจะออกหน่วยกงสุลสัญจร 
เดือนละหนึ่งครั้งเดินทางไปตามจังหวัดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายที่ไม่ระบุในแผนงบประมาณเนื่องจากการ
ท าหนังสือเดินทางได้จ้างในเอกชนด าเนินการโดยสัญญาจ้างระบุให้ภาคเอกชนร่วมออกหน่วยกงสุล
สัญจรด้วย ทั้งนี้  ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวได้จัดตั้งทุกภาคและจะเพ่ิมมากขึ้นต่อไป  
และในประเด็นเรื่องเงินนอกงบประมาณที่มีจ านวนลดลง เนื่องจากรายได้จากค่าวีซ่าลดลงโดยนโยบาย
ของรัฐบาลเพิ่มจ านวนประเทศมากขึ้น 

- กรณี เรื่องแรงงานไทยที่ประสบปัญหาในประเทศอิสราเอลโดยถูกจับเป็นตัวประกัน  
จ านวน ๖ ราย ไม่ได้รับการปล่อยตัว ได้มีการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการช่วยเหลือสนับสนุน 
ส่งข้อมูลผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือคนไทย ส่วนผลประโยชน์ที่แรงงานเสียชีวิตจะได้รับ
ค่าจัดการศพ ๗๙ ,๐๐๐ บาท เงินปลอบขวัญ ๕๕ ,๐๐๐ บาท คู่สมรสได้รับเงินชดเชยรายเดือน 
ตลอดชีวิต บุตรได้รับเงินรายเดือนถึงอายุ ๒๑ ปี บิดามารดาได้รับเงินรายเดือน ๗๙,๐๐๐ บาท 
ตลอดชีวิต 

- ประเด็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การส่งเสริมการทูต
วัฒนธรรม การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การส่งเสริมอาหารไทยภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก 
เทศกาลอาหารไทยและมวยไทยในต่างประเทศ โดยใช้สถานทูตและสถานกงสุลทั่วโลกที่จะเป็น
แพลตฟอร์มในการผลักดันและขับเคลื่อนงานด้านซอฟต์พาวเวอร์ของไทย และได้ร่วมเป็นกรรมการ  
ในคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย 
กับต่างประเทศ และในโครงการขยายผลประเทศไทยตามแนวทางการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก เป็นการ
ปรับเปลี่ยนบริบทการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยที่เน้นการพ่ึงพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีแนวทาง
ว่าจ้างสื่อมวลชนระดับโลกสะท้อนภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอในระดับโลก และแนวทางในการ
ร่วมมือกับสื่อมวลชนระดับโลกโดยเฉพาะสื่อด้านเศรษฐกิจในการจัดกิจกรรมในประเทศไทย 

- ในเรื่องอาหารไทย ได้มีส่งเสริมการยกระดับความนิยมอาหารไทย ตามโครงการครัวไทย 
สู่ครัวโลกโดยเน้นการสร้างเครือข่าย โดยด าเนินการเฉพาะเจาะจงในประเทศเป้าหมายให้มากที่สุด  
ซึ่งมีการเข้าถึงหน่วยงานและกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือสร้างพันธมิตรในการขยายผลในต่างประเทศและมีการใช้
ช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเต็มที่  
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- ประเด็นเรื่องทีมประเทศไทย มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการ  
ในต่างประเทศก าหนดให้หัวหน้าคณะผู้แทนสถานทูตไทยในต่างประเทศ และหัวหน้าหน่วยงานทีม
ประเทศไทยในต่างประเทศหารือร่วมกันในการจัดท าแผนงานโครงการแต่ละหน่วยงาน เพ่ือตกลงเรื่อง
หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานเสนองบประมาณ โดยให้มีการประชุมทีมประเทศ
ไทยประจ าทุกเดือนเพ่ือรายงานข้อมูลการท างานให้ทราบ และมีการก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติราชการให้คณะผู้แทนและรายงานให้ทราบ โดยกระทรวงมีแผนแม่บทการบูรณาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในต่างประเทศก าหนดประเด็นบูรณาการวางแผนงานที่หน่วยงานที่มีภารกิจด้าน
ต่างประเทศรับรองร่วมกันและมีการติดตามผล รวบรวมรายงานให้หน่วยประเมินแผนแม่บท  
และยุทธศาสตร์ชาติได้รับทราบ 

- เรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของงบบูรณา
การจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และมีการตั้งงบประมาณที่กระทรวงจ านวน ๒๒ ล้านบาท 

- กรณีงบประมาณในส่วนของงบลงทุนที่ต่ ากว่าสิบล้านบาทเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมกรมต่าง ๆ และในเรื่องทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งหมด ถือเป็นที่ราชพัสดุมีฐานข้อมูล
ที่กรมธนารักษ์และกระทรวงการต่างประเทศและงบเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่มี
งบประมาณเพ่ิมขึ้นหนึ่งเท่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีการเก็บค่าสมาชิก  โดยจะน าส่งข้อมูลให้
ต่อไป และงบลงทุนที่มีการเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อครุภัณฑ์และการซ่อมแซม ท าให้มีการ
มาขอรับงบประมาณในปีนี้เพิ่มมากขึ้น 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีระยะเวลาของทูตที่ประจ าแต่ละประเทศในช่วงระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี เป็นระยะเวลา 

ที่สั้นไป ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือท าความเข้าใจกับประเทศนั้นได้อย่างลึกซึ้ง 
สามารถข้อมูลมาท าอะไรได้คือข้อมูลมันอาจมีอยู่แล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมันเป็นเรื่องส าคัญ
มากกว่า ควรมีระยะเวลาประจ าต าแหน่งแต่ละประเทศยาวกว่าที่ก าหนดไว้  

- กรณีการส่งเสริมทูตการค้า ควรมีการรวบรวมข้อมูลสินค้าแต่ละประเภท ยกตัวอย่างเช่น 
สตาร์ทอัพที่มีสินค้าอยู่ในประเทศหรือรายการสินค้าที่เป็นสินค้าโอทอปหรือบัญชีนวัตกรรม เพ่ือให้ทูต
การค้าสามารถน าไปเสนอขายหรือว่าน าไปแลกเปลี่ยน ควรให้ความส าคัญในการรวบรวมให้ทูต  
แต่ละประเทศสามารถจับคู่ทางการค้าที่ตรงกับความต้องการในแต่ละภูมิภาค  

- กรณีกระทรวงการต่างประเทศ ควรตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดในมุมมองของเศรษฐกิจมากขึ้น  
ในการขับเคลื่อนเรื่องทีมไทยแลนด์ และกระทรวงต่างประเทศ ควรเสนอ ครม. เรื่องงบบูรณาการ
ต่างประเทศ เพื่อให้ทิศทางการใช้งบประมาณจัดสรรงบประมาณไปในทิศทางที่สอดคล้องกันในแต่ละ
ประเทศสามารถขับเคลื่อนทิศทางเดียวกัน  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ  ขอทราบละเอียดเกี่ยวกับจ านวนฑูตทหารประจ า

สถานฑูตต่างประเทศจ านวนเท่าใด และด าเนินการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ 
จัดท ายุทธศาสตร์ร่วมกับกระทรวงกลาโหม อย่างไร 
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- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ  ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดรายได้ค่าตรวจลงตราวีซ่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีแนวโน้มลดลง 

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางต่างประเทศ (Passport) และค่าท านิติกร และบัตรประชาชน ยอดคงค้าง
จ านวนเท่าใด ณ สิ้นไตรมาสเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ อย่างไร  

๒. รายละเอียดจ านวนผู้มีหนังสือเดินทางต่างประเทศ (Passport) ปัจจุบันจ านวนเท่าใด 
เปรียบเทียบสัดส่วนกับจ านวนผู้มีสิทธิท าหนังสือเดินทางต่างประเทศทั่วประเทศอย่างไร  

๓. รายละเอียดแนวทางการเสนอชื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการ OCA ทางเทคนิคกับประเทศกัมพูชา 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการดังนี้ GDC JDC JC และ PC ขอทราบรายชื่อ
คณะกรรมการชุดเจรจาฝ่ายประเทศไทยล่าสุดกับประเทศกัมพูชาในเรื่องเขตแดน ปัญหาความมั่นคงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ณ ปัจจุบัน อย่างไร  

- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ  ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดการเตรียมความพร้อมและการประเมินการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม

ป ระ เท ศบ ริ กส์  (BRICS) ห รื อ  อ งค์ ก าร เพ่ื อ ค วาม ร่ วมมื อท าง เศ รษ ฐกิ จและการ พั ฒ น า  
(The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) อย่างไร  

๒. แนวทางการขยายกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศไต้หวัน อย่างไร  
๓. รายละเอียดหลักเกณฑ์ การประเมินและคัดเลือกประเทศคาซัคสถาน เพ่ือยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการเดนิทางเขา้ประเทศอย่างไร เช่น จ านวนนักท่องเที่ยว หรือ พิจารณาจ านวนเงินเข้ามา
ใช้จ่ายภายในประเทศเป็นจ านวนมาก อย่างไร  

๔. รายละเอียดข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่อยู่อาศัยเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตอยู่ภายในประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณด าเนินการตามภารกิจของ Team Thailand กรอบ
วงเงิน การแบ่งภารกิจ รูปแบบการจัดสรรงบประมาณอย่างไร 

๖. รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยที่เข้าร่วมเป็น
สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีลักษณะแตกต่าง
กันอย่างไร  

- นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ  ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมการประชุม EMDCD มีตั้งงบประมาณในการเดินทางไป

ประชุมที่ประเทศกัมพูชา จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุม ผลการ
ประชุม และการถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมประชุมอย่างไร  

๒. รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมการประชุม SME มีตั้งงบประมาณในการเดินทางไปประชุม
ที่ประเทศมาเลเชีย จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุม ผลการประชุม 
และการถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมประชุมอย่างไร 

๓. รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมที่จัดการประชุมที่ประเทศลาว ในปี ๒๕๖๖ 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุม ผลการประชุม และการถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมประชุม
อย่างไร 
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๔. รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมที่ประเทศลาว เรื่องภัยพิบัติของมลพิษ 
ข้ามพรมแดนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุม ผลการประชุม  
และการถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมประชุมอย่างไร ผลการด าเนินการตามมติที่ ประชุม  
กระทรวงต่างประเทศด าเนินการอย่างไร และประเทศที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือไม่  

๕. แนวทางกระทรวงการต่างประเทศ ต่อกรณีประเทศกมัพูชาไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเรื่องภัยพิบัติ
ของมลพิษข้ามพรมแดน จะมีมาตรการทางการทูตอย่างไร หรือหาแนวทางร่วมกับส านักงาน 
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ก าหนดมาตรการอย่างไร 

๖. รายละเอียดแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวของกระทรวงการต่างประเทศ วงเงิน ๒.๒ 
ล้านบาท มีความคืบหน้าอย่างไร   

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ ๒๐๙ ล้านบาท รายละเอียดผลการด าเนินงาน
โครงการทั้งหมดกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นการช่วยเหลือเยาวชน 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ

ในรายละเอียดเป็นภารกิจส าหรับกรมการกงสุล ไม่เป็นแผนงานพ้ืนฐาน แต่จัดท าเป็นแผนงาน
ยุทธศาสตร์ 

๒. รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนองค์กรระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก
เมื่อย้อนดูงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๔๐๗ ล้านบาท แต่ว่างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๘ จ านวน ๖๘๔ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นมาเกือบ ๓๐๐ กว่าล้านบาท ดังนั้น ขอข้อมูล
งบประมาณปี ๒๕๖๕ รายการอะไรบ้าง แต่ละรายการจ านวนเท่าใด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๘ ประกอบด้วยรายการอะไรเพ่ิมขึ้นมาเงินอุดหนุนองค์กรต่างประเทศแต่ละรายการกี่ล้านบาท 

๓. รายละเอียด แหล่งข้อมูล BIC ของกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศเขาสามารถ 
ช่วยขายสินค้าและบริการของของประเทศไทย ขอทราบข้อมูลย้อนหลังจ านวน ๓ ปี และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างไร  

๔. รายละเอียด Team Thailand ปัจจุบันมีกฎระเบียบอย่างไร 
๕. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณวงเงิน ๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท แบ่งออกเป็นกลุ่มภารกิจ

อะไรบ้าง สามารถแยกงบประมาณในแต่ละประเทศที่ได้รับการจัดสรร และการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับกงสุลแต่ละประเทศที่เป็นแผนงานพ้ืนฐาน  

-  นายวิจักขฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจั ดท าและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ไทย ขอทราบรายละเอียดคอนเทนต์มีลักษณะอย่างไรน าไปลงตามสื่อ
ต่างประเทศประเภทอะไรบ้าง 
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มาตารา ๑๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์    ๘๓๐,๙๑๖,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- แสดงความคิดเห็นว่าในศูนย์ เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ต้องมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม 
- การจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหารจัดการ

ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และบันทึกข้อมูลลงในสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์  
(MSO - Logbook) มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 
- ขอทราบการจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่หน่วยงานด าเนินการในจ านวนสามล าดับคืออะไร 

และสิ่งใดที่เป็นภาระทางนโยบายของหน่วยงาน 
- ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมบทบาทภาพลักษณ์ของไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สอบถามว่า หน่วยงานมีการวางเป้าหมายผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าวไว้อย่างไร 
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสื่อสาธารณะ จ านวน ๑๐ ล้านบาท เห็นว่าหน่วยงานควรเร่ง

ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ของประชาชน 
- ส่วนของงานสื่อสาร หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกประกวดความคิดสร้างสรรค์

เข้ามา เพ่ือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- โครงการ BKK Expo 2024 เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ สอบถามว่า กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม

มากน้อยเพียงใด เสนอให้หน่วยงานมีการบูรณาการกับกรมประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์
โครงการต่าง ๆ  

- กิจกรรมห้องเรียนป๊าม้าเปลี่ยนลูก หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูลูกเชิงบวก เพ่ือปรับพฤติกรรม
และสานสัมพันธ์ในครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ๗,๕๐๐ บาท ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย 
ที่สูงมาก สอบถามว่าเป้าประสงค์ของกิจกรรมคืออะไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และประโยชน์ที่คาดหวัง
คืออะไร 

- เหตุใดข้อมูลตัวชี้วัด จ านวนบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือ
คุ้มครองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) จึงมีการปรับตัวเลขอย่างก้าวกระโดด หรือมีสถานการณ์
ใดที่ท าให้ปรับตัวเลขสูงขึ้น 

- กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพเพ่ือป้องกันการค้า
มนุษย์ หน่วยงานมีแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างไร 

- งบรายจ่ายในการศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์กับระบบ
ฐานข้อมูลของประเทศไทย สอบถามว่าจะมีการเชื่อมโยงกับกลไกนานาชาติอย่างไร 

- งบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศ AI สอบถามว่าเทคโนโลยีเป็นรูปแบบใด  
และหน่วยงานได้วิเคราะห์ความคุ้มทุนหรือไม่ รวมทั้ง มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่ 
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- เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน สอบถามว่า หน่วยงานมีฐานข้อมูล  
ของผู้รับการอุดหนุนช่วยเหลือหรือไม่ และมีการติดตามผลในระยะยาวหรือไม่ 

- โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
หรือกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวหลายหนว่ยงาน สอบถามว่ามีความซ้ าซอ้นกันระหว่างหน่วยงานหรือไม่ 

- ตัวชี้วัดใดใน TIP Report ของสหรัฐอเมริกา ที่ท าให้ประเทศไทยยังคงอยู่ใน Tier 2  
- ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยคืออะไร และเหตุใดจึงไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ รวมทั้งหน่วยงานต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ประสบผลส าเร็จ 

- หากจัดกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย สามารถจ าแนกได้อย่างไรบ้าง  
และแต่ละกลุ่มมีสัดส่วนอย่างไร 

- โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์กลุ่มเปราะบาง จ านวน ๑๒๐ ล้านบาท สอบถามว่า  
เมื่อนักสังคมสงเคราะห์เขา้ไปพบผู้เปราะบางแล้ว ผู้เปราะบางจะได้รับเงินภายในกี่วัน และเมื่อได้รับเงิน
แล้ว มีกระบวนการอย่างไรเพื่อให้พ้นจากการการเป็นกลุ่มเปราะบาง รวมทั้ง หน่วยงานมีการติดตามผล
ผู้ที่เคยได้รับเงินสงเคราะห์ต่อเนื่องอย่างไร 

- กลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินสงเคราะห์มีก าหนดระยะเวลาในการได้รับเงินหรือไม่  
- หน่วยงานควรเพ่ิมบทบาทในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับโลก 
- โครงการเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ รายละ ๒,๐๐๐ บาท หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นอย่างไร 
- ค่าใช้จ่ายโครงการ Thailand Social Expo จ านวน ๑๐ ล้านบาท สอบถามว่ามีความทับซ้อน

กับโครงการอื่น ๆ หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูล ชี้แจงว่า มีการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลทั้งระบบ 

รวมทั้งระบบ ThaiD ของกรมการปกครอง และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
- ประเด็นการช่วยเหลือเยียวยาเด็กชายแดนใต้ ชี้แจงว่าการให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลือ  

จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเมื่ออายุ ๒๕ ปี ทั้งนี้เมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบไม่มีสถิติตัวเลข
เข้าสู่การเยียวยา เมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออายุ ๒๕ ปี จ านวนของเด็กจึงลดลง 

- ประเด็นการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานได้มีการจัดท าโครงการเพื่อสื่อสารต่อสังคมในประเด็น
สิทธิของเด็ก และประชาชน 

- โครงการ BKK เป็นโครงการของส่วนราชการอื่นในกรุงเทพมหานครเป็นผู้ด าเนินการ 
- ประเด็นโครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์กลุ่มเปราะบาง จ านวน ๑๒๐ ล้านบาท เป็นการ

ช่วยเหลือโดยเร่งรัดให้เข้าถึงความช่วยเหลือภายใน ๗๒ ชั่วโมง ส่วนการจ่ายเงินสงเคราะห์จะใช้วิธี
เร่งรัดให้ได้รับเร็วที่สุด 

- ปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีการปรับรูปแบบ หน่วยงานมีการปรับตัวโดยการท างานร่วมกับ 
สหวิชาชีพมากขึ้น รวมทั้ง อัยการ ต ารวจและต ารวจไซเบอร์ เพื่อช่วยในการประเมินเคส (case)  

- การใช้งบประมาณกองทุน มีเครือข่ายจ านวน ๔๔ จังหวัด ในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ ตามแนวชายแดนและแนวแม่น้ า โดยมีขอบเขตพ้ืนที่เสี่ยงที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ มีการท างาน  
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ในเชิงป้องกัน การสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนมากขึ้น รวมทั้ง การเยียวยา ซึ่งปัญหาความล่าช้าเกิดจาก
การค้นหาตัวตนของผู้เสียหาย ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายหรือปกปิดตัวเองในชุมชน 

- ประเด็น AI มีการพัฒนาศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน โดยขั้นตอนภายในมีสายด่วน 
๑๓๐๐ ที่ใช้ AI ในการประมวลผล เพื่อเชื่อมต่อไปยังภูมิภาค รวมทั้งการติดตาม และตรวจสอบข้อมูล  

- ประเด็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทภาครัฐ ส านักงานปลัดฯ รับผิดชอบการเชื่อมโยง
พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับสตรีของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็ก โดยภาพรวม  
ของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือแสดงบทบาทการน าด้านสังคม จะ เป็นบทบาท 
ของส านักงานปลัดฯ และงบประมาณจ านวน ๒๖ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๕ กิจกรรม 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการชี้แจงงบประมาณในปีต่อไป ขอให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับ

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่ามีผลการใช้งบประมาณเป็นอย่างไร   

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการอ านวยความยุติธรรมและเยียวยา  

ผู้ได้รับผลกระทบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอทราบเหตุผลการปรับลดตัวชี้วัดจ านวนเด็กผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

- นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
- ขอรายละเอียดตามงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ

ภาครัฐ งบประมาณ ๑๐๙ ล้านบาท โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
ได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเหลือประชาชนอย่างไร  

- ขอรายละเอียดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เป้าหมาย ๓๔๕ คน 
สถานที่จัดอบรมคือที่ใด จ านวนวันที่เข้าอบรมเท่าใด และในโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล งบประมาณ ๘ แสนบาท เป้าหมาย ๖๒ คน ขอทราบ
ความเป็นไปได้ในการรวมทั้งสองโครงการเพื่อด าเนินการร่วมกัน 

- นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ข้อมูลการด าเนินโครงการ BKK Expo 2024 เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ 
๒. ข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบทบาทภาพลักษณ์ของไทยในเวทีความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
๓. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสื่อสาธารณะ จ านวน ๑๐ ล้านบาท ว่าเป็นการ

รณรงค์หรือสื่อสารประเด็นใด อย่างไร  
- นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. งบรายจ่ายในการศึกษาการเชื่อมโยงข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์กับระบบ

ฐานข้อมูลของประเทศไทย 
๒. รายละเอียดโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและ

ภูมิภาค 
๓. รายละเอียดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉิน ว่าที่ผ่านมามีการด าเนินการในลักษณะใด 
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- นายวรวงศ์  วรปัญญา เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่เจ็ด ขอข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับเงิน 
ในโครงการเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ รายละ ๒,๐๐๐ บาท ในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้อนหลัง 
๓ ปี  

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกลไกการ

ส่งออกระดับชาติ (NRM) งบประมาณ ๗ ล้านบาท 
๒. กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งงบประมาณลดลงจากเดิม ร้อยละ

๖.๒๕ ขอให้ชี้แจงว่า การใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าวมีดัชนีผลลัพธ์เป็นอย่างไร 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ส าหรับกองทุนเพ่ือการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์       ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ ส าหรับกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขอทราบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือว่าใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด 
- การสร้างรายได้โครงการสร้างอาชีพ งบประมาณจ านวน ๒๔ ล้านบาท ซึ่งงบส่วนใหญ่เป็นงบ

ด าเนินงาน สอบถามว่าหน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมัติอย่างไร  
- หน่วยงานควรเร่งแก้ไขปัญหาขอทานทั้งคนไทยและต่างชาติ เนื่องจากกระทบต่อภาพลักษณ์

ของประเทศ 
- โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ส าหรับคนทุกช่วงวัย ต้องการทราบหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข กลุ่มคนที่ฝึกอาชีพเป็นกลุ่มใด และสอบถามว่ามีความซ้ าซ้อนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่ 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม ขอทราบ

รายละเอียดการใช้เงินอุดหนนุทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้าน
สวัสดิการสังคม ๑๕๐ ล้านบาท ว่าใช้เงินไปในกิจกรรมใดบ้าง 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- จ านวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในปัจจุบันมี ๓๘๒,๒๘๓ 

คน โดยตั้งเป้าหมายให้มี อพม. ๕๕๐,๐๐๐ คน เพ่ือให้มี อพม. ดูแล ๑ ต่อ ๔๐ ครัวเรือน 
- อพม. ที่เป็น อสม. มีจ านวนร้อยละ ๒๖.๒๕  
- ประเด็นค่าตอบแทน อพม. ได้รับเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โดยหากมีการปฏิบัติงานจะ

สามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานได้  
- ปัจจุบันมี อพม. ในต่างประเทศ จ านวน ๑๓๔ คน ใน ๑๖ ประเทศ งบประมาณที่ได้รับ

ค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นมีเพียง ๓๖,๐๐๐ คน  
- ประเด็นรายละเอียดเงินอุดหนุนเครือข่าย จ านวน ๑๕๐ ล้านบาท ชี้แจงว่า เป็นเงินสนับสนุน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในการให้ความช่วยเหลือ
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๒๓ 
 

ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๘ โรงเรียน และโรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนอีก  
๘ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๖๖ โรงเรียน และการมอบทุนให้แก่เด็กก าพร้า 

- โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ เป็นโครงการที่เกิดจากนโยบายฝ่าวิกฤติประชากร ที่ต้องการ
บูรณาการการท างานในแต่ละกรมของกระทรวง โดยพ้ืนที่ด าเนินการคือชุมชนบนพ้ืนที่สูง จ านวน ๒๐ 
จังหวัด พ้ืนที่นิคมสร้างตนเอง ๔๓ แห่ง ๓๖ จังหวัด รวมทั้งการดูแลคนไร้ที่พ่ึงในสถานรองรับทั้ง ๗๖ 
จังหวัด และศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต ๓ แห่ง ทั้งนี้ มีตัวชี้วัดว่าแต่ละครอบครัวที่ท างานด้วย ต้องมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐  

- ค่าใช้จ่ายจ าเป็นพ้ืนฐานของผู้ไดร้ับบรกิารสงเคราะห์ งบประมาณ ๑๕๔ ล้านบาท มีเป้าหมาย
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ คือ ๗,๘๐๐ คน ค่าใช้จ่ายรายหัวพ้ืนฐานรวมค่าอาหาร ค่าเครื่องนอน ค่าเสื้อผ้า  
คือ ๒๔,๐๓๙ บาท ต่อคนต่อปี หรือ ๖๕.๘๖ บาทต่อวัน 

- ปัญหาคนขอทาน หน่วยงานมีการท างานเพ่ือขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขอทาน ในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่ามีจ านวนขอทาน ๗,๕๔๓ ราย แบ่งเป็นขอทานไทย ๔,๙๓๔ คน  
และต่างชาติ ๒,๖๐๙ คน โดยมีการท างานร่วมกับโรงพยาบาลและสาธารณสุข และใช้มาตรการเชิงบวก
ในการแยกคนขอทานออกจากผู้แสดงความสามารถพิเศษ ซึ่งผู้แสดงความสามารถพิเศษที่ผ่าน  
การทดสอบและมีบัตร สามารถหารายได้เลี้ยงชีพในพ้ืนที่ที่ก าหนดได้รับอนุญาตได้ 

- ประเด็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มี ๕ รายการ คือ เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว 
เงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เงินสงเคราะห์  
ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิล าเนาเดิม เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง และเงินเยียวยาตามหลัก
มนุษยธรรม 

- โครงการหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม ชี้แจงว่า ภารกิจหนึ่งของหน่วยงานคือการสนับสนุน
เครือข่ายในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม โดยมีการให้ เงินอุดหนุนองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ด้านจัดสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนองค์กรพัฒนาสังคม และเงินอุดหนุนสนับสนุน
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่ พ่ึง งบประมาณจ านวน ๒๓๕ ล้านบาท 

ต้องการทราบดัชนีตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณ และเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้เพ่ิมขึ้น  

ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
- นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หก ฝากประเด็นการพิจารณา  

ให้คณะอนุกรรมาธิการอบรมสัมมนาพิจารณาการใช้งบประมาณโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ส าหรับคนทุกช่วงวัย จ านวน ๒๔ ล้านบาท ว่าการใช้งบประมาณมีความซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่นหรือไม่ 
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๒๔ 
 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    ๑,๐๓๐,๔๒๒,๖๐๐ บาท 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
ส าหรับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ๗๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกองทุนส่งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบจ านวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และได้รับ

ผลตอบแทนหรือไม่ อย่างไร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม 

งบประมาณจ านวน ๒๑๖ ล้านบาท รายการเงินอุดหนุนควรมกีารแสดงรายละเอียดให้มากขึ้นและควรมี
การขยายขอบเขตการสนับสนุนเพิ่มขึ้น 

 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน    ๑,๘๔๖,๙๒๗,๔๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- จ านวนเป้าหมายในโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ขอทราบว่ามาจาก  

ความต้องการของประชาชนหรือไม่ อย่างไร 
- ในการซ่อมแซมบ้านพอเพียงหลังละสี่หมื่นบาทมีกฎเกณฑ์อย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดการรับเงิน

ซ้ าซ้อนกัน และหากมีการเพ่ิมจ านวนหลังคาให้มากขึ้นจะเป็นประโยชน์มากขึ้นโดยหน่วยงานต้อง
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นด้วย และมีแนวทางในการคัดเลือกบ้านพอเพียงอย่างไร  
มีการก าหนดจ านวนจ ากัดหรือไม่ 

- ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรม มีความพิเศษแตกต่างกว่าชุมชนอื่นอย่างไร  
และในการพัฒนาระบบรางอยู่ในพื้นที่ชุมชนใดที่ได้รับผลกระทบ 

- สอบถามว่าดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอีกหนึ่งปีข้างหน้ามีการประเมินผลหรือไม่ อย่างไร 
และดอกเบี้ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ 

- หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน มีหลักเกณฑ์อย่างไร 
- การจัดสวัสดิการชุมชน มีโครงการยั่งยืนร้อยละเท่าใด และมีแนวทางอย่างไรในการ

ด าเนินงานเพื่อไม่ให้เงินกองทุนรั่วไหล 
- โครงการที่อยู่อาศัย สอบถามว่าปีนี้หน่วยงานได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่

เหตุใดผลสัมฤทธิ์จากการใช้งบประมาณจึงมีการคาดการณ์ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดลดลง  
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- จ านวนเงินที่ให้แต่ละหลังในโครงการบ้านพอเพียง ซึ่งเดิมให้หลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท หากเพิ่ม
เป็นหลังละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเรื่องที่ดี แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การไม่ทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
และจ านวนครัวเรือนที่ได้รับมีจ านวนน้อยลง ดังนั้น สอบถามว่าหน่วยงานมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
อย่างไร  

- การทุจริตโครงการบ้านมั่นคงและบ้านพอเพียง หน่วยงานมีตัวชี้วัดเรื่องร้องเรียนลดลงหรือไม่ 
อย่างไร 

- งบอุดหนุนทั่วไป การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาระบบราง มีการเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการปรับเพ่ิมงบประมาณบ้านพอเพียงจาก ๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๐,๐๐๐ บาท  

เนื่องจากการผ่านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท าให้สามารถท าบ้านให้กับประชาชน 
ได้มีคุณภาพมากขึ้น โดยบ้านพอเพียงมีหลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 
ทั้งในเมืองและชนบท ที่มีที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ซึ่งมีขั้นตอนที่ขบวนองค์กรชุมชนในต าบลแต่ละต าบล
ส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนร่วมกั บองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และท าประชาคมในการรับรองสิทธิของผู้มีสิทธิ และเสนอแผนงานผ่านขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด  
ส่งมาที่ พอช. เพ่ือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้รับเป้าหมายตามงบประมาณที่ก าหนดแล้ว  
จะด าเนินการตามล าดับ และหากงบประมาณไม่เพียงพอ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใดที่มีการตั้ง
งบประมาณในส่วนดังกล่าวไว้ สามารถด าเนินการร่วมกันได้ 

- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย เป็นการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย  
๒๐ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ กลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อย  
จ านวน ๑,๐๕๓,๗๐๒ ครัวเรือน ปัจจุบันด าเนินการไปแล้ว ๑๗๐,๐๐๐ กว่าครัวเรือน 

- ประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ มีเป้าหมาย ๓๘ ชุมชน  

- ประเด็นบ้านมั่นคงชุมชนริมรางรถไฟ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๖ เป้าหมาย ๓๕ จังหวัด ๓๐๐ ชุมชน การที่งบประมาณก้าวกระโดดเป็นไปตามแผนการท างาน 

- ประเด็นองค์กรชุมชน มีการจดแจ้งจัดตั้ งโดยให้จดแจ้งกับก านันในพ้ืนที่ที่มีก านัน  
หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนปรับปรุงรับรองสถานภาพ  
องค์กรชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

- ประเด็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการแอบอ้างหลอกลวง ชี้แจงว่าหากได้รับข้อร้องเรียน 
หน่วยงานจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเพื่อให้ความช่วยเหลือในการด าเนินการทางกฎหมาย 

- ประเด็นการลดอัตราดอกเบี้ย ๕๐ สตางค์ เป็นการลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ ๔ บาท  
ซึ่งเป็นการลดให้กับสหกรณ์ที่ด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย  

- ประเด็นสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งอยู่ในระดับเทศบาล องค์การบริหาร  
ส่วนต าบล จ านวน ๖,๐๐๐ กองทุน โดยมีเงินเริ่มต้นจากประชาชนและจัดตั้งกองทุน ปัจจุบันรัฐบาล 
เข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้วย ในการสมทบอัตรา ๑ ต่อ ๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามาสมทบได้อีก ๑ ส่วน  
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- โครงการป้องกันและแก้ไขการทุจริตในพ้ืนที่ ๑๒๕ ต าบล ใน ๑๒ จังหวัด เป็นโครงการ
ต่อเนื่องที่ด าเนินการร่วมกับ ป.ป.ช. เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดระบบการเฝ้าระวัง  
การทุจริต และการสร้างพื้นที่ต าบลสุจริต 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารประเด็นงบอุดหนุนทั่วไป การแก้ไขปัญหา

ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ว่ามีการเพ่ิมจ านวนขึ้น  
อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ อย่างไร 

 
การเคหะแห่งชาติ     ๘๗๘,๙๓๖,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของการเคหะแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ตามแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการอาคารโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ งบประมาณ 
๑๘ ล้านบาท ขอทราบเหตุผลในการตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน 

- โครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart Sustainable Community: SSC)  
ขอทราบเหตุผลในการส่งข้อมูล ๒๗ ชุมชน เป็นชุมชนดังกล่าวในการด าเนินโครงการหรือไม่ 

และในการยกระดับจะท าให้มีความแตกต่างกับการเป็นชุมชนปกติอย่างไร 
- ขอทราบว่าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการที่อยู่อาศัย มีการเก็บข้อมูลอย่างไร 

และจะเพ่ิมข้อมูลส่วนใด และในการพัฒนาข้อมูลวิชาการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร 
- การก่อสร้างห้องน้ าในแฟลตดินแดง แปลงบี เหตุใดแบบก่อสร้างจึงออกแบบให้โซนเปียก  

อยู่ก่อนโซนแห้ง ซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้แฟลต สอบถามว่า สามารถแก้ไขแบบได้หรือไม่ 
และปัจจุบันได้มีผู้อาศัยเข้าอยู่แล้วหรือไม่  

- ปัญหาการส่งมอบหมู่บ้านที่ไม่สามารถด าเนินการได้ มีสาเหตุมาจากอะไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นโครงการบ้านพักทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ หน่วยงานมีภารกิจในการพัฒนาที่อยู่

อาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นข้าราชบริพาร ข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ราชวัลลภ
รักษาพระองค์ ซึ่งหน่วยงานนอกจากก่อสร้างแล้ว ยังมีการบริหารจัดการบ ารุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง
ของอาคารพักอาศัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

- กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง โดยการจัดสัดส่วนให้
ผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้ปานกลาง หน่วยงานมีการจัดสัดส่วนให้ผู้มีรายได้น้อยมากกว่า ร้อยละ ๗๐  

- ประเด็นการก่อสร้างอาคาร มีการค านึงถึงภูมิประเทศ และระบบ eco-system ลดการใช้
พลังงานและใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- การยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ชี้แจงว่า หน่วยงานได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในการพัฒนาเกณฑ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตให้แก่ประชาชนใน ๔ มิติ ๔๘ ตัวชี้วัด ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติการมีส่วนร่วม มิติสุขภาพ และมิติ
สิ่งแวดล้อม  

- ประเด็นฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย มีการจัดท าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มีการท าความร่วมมือกับ 
GISDA เพ่ือน าแผนภูมิทางอวกาศในการออกแบบและพัฒนาโครงการ โดยบูรณาการข้อมูลร่วมกับ
กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรมีการปรับเปลี่ยนในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพ่ือไม่ให้ผู้มีรายได้น้ อยกระจุกตัว 

อยู่ในที่เดียวกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมจะท าให้คุณภาพชีวิตลดลงและในการใช้ค าว่า “บ้านเอื้ออาทร” 
ควรมีการปรับปรุงการใช้ถ้อยค าในการสื่อความหมายเพื่อไม่ให้มีความหมายว่าเป็นสถานที่รวมคนจน
เท่านั้นและแบบในการสร้างบ้านควรให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยค านึงถึงลักษณะภูมิประเทศด้วย 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดโครงการพัฒนาข้อมูล

วิชาการด้านที่อยู่อาศัย ว่ามีการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างไรบ้าง 

 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๙.๔๗ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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